

## พี่น้องมุสลิม โรฮิงยากับประเด็นที่มาแห่งปมปัญหา

เหตุการณ์ ความรุนแรงที่เริ่มขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนในรัฐยะไข่ ประเทศพม่า นับเป็นความขัดแย้งของกลุ่มคนสองกลุ่ม เป็นเรื่องราวแสดงให้เห็นถึง ศาสนา ชาติพันธุ์ เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างชัดเจน ปัญหาเกี่ยวกับชนกลุ่มน้อยหากศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมา กลุ่มประเทศในอดีตที่อยู่ในเครือจักรภพแห่งอังกฤษ ในภูมิภาคเอเชียใต้กับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พม่า อินเดีย ศรีลังกา มาเลเซีย ก่อนที่อังกฤษจะถอนตัวออกไปมักจะเอาชาวอินเดียเข้าไปทำงานอย่างในมาเลเซีย จนถึงปัจจุบัน ลูกหลานที่เกิดออกมาก็จะนึกว่าดินแดนแห่งนี้เป็นแผ่นดินของเขา ชนกลุ่มน้อยมักเป็นเรื่องที่ถูกทิ้งเอาไว้ เป็นปัญหาภายหลังจากรับเอกราช อย่างเช่น อังกฤษ มักจะรับชาวอินเดียเข้าไปทำงาน ในหลายๆประเทศ เช่น ชาวอินเดีย ในรัฐทมิฬนาฑู ที่อังกฤษเอาเข้าไปทำงานในศรีลังกาภายหลังถอนตัวออกจากอินเดียแล้ว และไม่นำคนงานเหล่านั้นกลับมา จึงเป็นเหตุให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในประเทศศรีลังกา ระหว่าง พยัคฆ์ทมิฬอีแลมที่เดิมบรรพบุรุษมาจากอินเดีย ในศรีลังกา จับอาวุธสู้รบกับรัฐบาล

แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดในเขตพื้นที่บริเวณที่มีการต่อสู้นั้นอยู่ในบริเวณทางตอนใต้ของประเทศบังคลาเทศที่มีพรมแดนติดกับรัฐยะไข่ในประเทศพม่า เหตุการณ์ได้สร้างผลกระทบเนื่องด้วยผู้ลี้ภัยพยายามอพยพเข้าสู่บริเวณพรมแดนระหว่าง พม่ากับบังคลาเทศ การให้ความช่วยเหลือชนกลุ่มน้อยโรฮิงยาของรัฐบาลบังคลาเทศเป็นไปตามความสามารถ และในเรื่องของการรับข้อเสนอเปิดพรมแดน บังคลาเทศเป็นชาติมุสลิมที่จัดอยู่ในกลุ่มประเทศยากจนแต่ในเรื่องความเป็นมนุษยธรรมไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้ได้ การให้ความช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมชนกลุ่มน้อยโรฮิงยาในบังคลาเทศมีมากถึง 27,000 คน หากมองถึงสภาวะเศรษฐกิจในประเทศแล้วเป็นเรื่องที่องค์การระหว่างประเทศควร



ให้ความสำคัญ

ปัญหาของชนกลุ่มน้อยโรฮิงยามีขึ้นมานานมากแล้วในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมา แต่เหตุการณ์ที่ผ่านมาเป็นช่วงที่รุนแรงที่สุดในส่วนของคำให้การปฏิเสธอย่างซ้ำๆของรัฐบาลพม่า เกี่ยวกับการปฏิบัติกับพี่น้องมุสลิมโรฮิงยานั้นเป็นไปตามแต่เหตุผลสมควร ถ้าจะมองถึงเรื่องมนุษยธรรมกับความความเป็นจริง รัฐบาลบังคลาเทศเองก็ไม่สามารถที่จะรองรับจำนวนประชากรที่ล้นไหลเข้ามาได้ทั้งหมด พี่น้องมุสลิมโรฮิงยาพวกเขาเป็นกลุ่มคนที่หมดทางไป การเดินทางเข้ามาทางเรือเป็นที่หมายสุดท้ายของพวกเขา แต่บังคลาเทศคือชาติมุสลิมที่ยากจนแต่ด้วยน้ำใจแห่งความเป็นพี่น้องมุสลิมรัฐบาลบังคลาเทศก็พยายามช่วยอย่างสุดความสามารถ

หากย้อนกลับไปในช่วงปี 1978 ชาวโรฮิงยาเกือบ 300,000 คน อพยพเข้าไปในบังคลาเทศ ในช่วงสมัย **Ziaur Rahman** ประธานาธิบดี ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับเศรษฐกิจของสังคมบังคลาเทศในเรื่องของการล้นไหลเข้าไบนั้น ชาวโรฮิงยาจะมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่กับฐานะที่ยากจน ฉะนั้นแล้วกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยทุกอย่างถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นทางการเมือง โดยเฉพาะกลุ่มมุสลิมที่มีอุดมการณ์ในบังคลาเทศที่ต่อต้านการทำงานของรัฐบาลมาโดยตลอด โรฮิงยาอาจจะเป็นกลุ่มชนชาติพันธุ์เดิมที่มาจากอินเดียและบังคลาเทศ มีเส้นเขตติดต่อระหว่างรัฐยะไข่กับบังคลาเทศเป็นบริเวณที่เป็นจุดศูนย์รวมอพยพมากที่สุด องค์การสหประชาชาติได้ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือดูแล

นับตั้งแต่การปกครองของรัฐบาลทหารของประเทศพม่า นั้นประชากรพม่าเองก็มีคุณภาพชีวิตแบบเรียบง่าย ประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์มีทรัพยากรอันมหาศาลที่เหล่าบรรดาชาติตะวันตกมีความต้องการที่จะเข้าไปกอบโกย พม่าเป็นประเทศที่มีหลากหลายศาสนา มีประชากรประมาณ 60 ล้านคน 89 % นับถือศาสนา พุทธ นอกจากนั้นก็มี คริสเตียน ฮินดู มุสลิม สมัยที่พม่าเป็นอาณานิคมของอังกฤษ การอพยพกลุ่มคนเข้ามาเพื่อเป้าหมายทางด้านแรงงาน นอกจากชาวอินเดียแล้วยังมีชาวจีนที่อังกฤษนำเข้ามาทำงานในพม่านั้นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่

ประเด็นในเรื่องของเขตแดนระหว่างสองประเทศนั้นซึ่งมีความใกล้เคียงกับกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันนั้นจึงเป็นเรื่องที่ชาวโรฮิงยาจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบังคลาเทศ กับภาษาวัฒนธรรมที่เหมือนกัน ก่อนช่วงเวลาที่อินเดียจะได้รับเอกราชจากอังกฤษ หากศึกษาประวัติศาสตร์บริเวณอ่าวเบงกอลในอดีตมีความเจริญรุ่งเรืองในด้านการค้าขายเป็นจุดศูนย์กลางเหล่าบรรดาพ่อค้าจากทั่วโลก อย่างเช่น อาหรับ เปอร์เซีย เข้ามาในภูมิภาคนี้ และมีความสัมพันธ์อันดีด้วยกันมาตลอด บริเวณรัฐ ยะไข่จึงเป็นจุดเมืองท่าที่สำคัญในอดีตระหว่าง บังคลาเทศกับพม่าในตอนนั้น ชาวโรฮิงยายังใช้ภาษาบังคลาเทศ วัฒนธรรมประเพณีแบบเดียวกับชาวบังคลาเทศ คำว่าโรฮิงยา เดิมเรียกมาจากคำว่า โรแอง มีประวัติความเป็นมาเมื่อพ่อค้าชาวอาหรับเข้ามาค้าขายบริเวณนี้เรียกคนที่นี่ว่า ราฮาม ต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นโรฮิงยาในเวลาต่อมา จากหลักฐานในช่วงปี 1824 ไม่มีชาวมุสลิมอาศัยอยู่บริเวณนี้เลย ซึ่งเป็นช่วงที่อังกฤษเริ่มเข้ามาครอบครองพื้นที่ในอาณาเขตเอเชียใต้แบบเต็มตัว ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง กองทัพญี่ปุ่นบุกเข้ามาในประเทศพม่าเป็นช่วงที่ ทหารอังกฤษที่รักษาประเทศอาณานิคมเริ่มที่จะอ่อนแอ รัฐบาลอังกฤษทุ่มทุนกิจการสงครามเพื่อต่อต้านเยอรมันในเวลานั้น จึงทำให้ทหารอังกฤษถอยออกมาและประเทศในเอเชียใต้หลายประเทศได้เอกราช

แม้ว่าเหตุการณ์ล่าสุดเกี่ยวกับความขัดแย้งในประเทศพม่าของชนกลุ่มน้อยโรฮิงยานั้นมีรายงานการกระทำทารุณของกลุ่มคนสองกลุ่มระหว่างชาวมุสลิมโรฮิงยากับชาวพุทธ คำกล่าวหาว่า มีการข่มขืนและตามล่ากันเมื่อไม่นานมานี้จึงทำให้รัฐบาลพม่าออกคำสั่งให้ใช้มาตรการฉุกเฉินในเขตพื้นที่นั้นๆ เมื่อกลุ่มคนสองกลุ่มที่มีความแตกต่างกันนั้น การแบ่งฝ่ายจึงเป็นเรื่องปรกติธรรมดาเมื่อเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นทุกอย่างถูกแบ่งออกเป็นสองฝ่ายอย่างชัดเจน

ในส่วนของกาให้ความช่วยเหลือจากสหประชาชาติเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยในบังคลาเทศที่มีคำถามเกี่ยวกับมนุษยธรรมในเรื่องของผู้ลี้ภัยโรฮิงยานั้นรัฐบาลบังคลาเทศไม่ได้มีบทบาทมากนักเหมือนกับในครั้งก่อนๆ การให้องค์การระหว่างประเทศอย่างสหประชาชาติ เข้าไปดูแลเป็นสิ่งที่เหมาะสมมากที่สุดในเวลานี้ ชาวโรฮิงยาที่อาศัยอยู่ในบังคลาเทศนับเป็นพลเมืองชั้นสองแต่ในความจริงมิได้แตกต่างจากคนพื้นถิ่นที่มากนัก มีน้อยคนนักจะอยู่ในระดับกลุ่มคนฐานะดีแต่ด้วยความที่เป็นพี่น้องมุสลิมการให้ความช่วยเหลือในเรื่องการบริการเกี่ยวกับทางรัฐบาลบังคลาเทศก็เป็นไปตามความเหมาะสม ชาวโรฮิงยาที่ได้มีโอกาสเข้าไปทำงานในกลุ่มประเทศอาหรับโดยใช้หนังสือเดินทางจากบังคลาเทศนั้นก็ยังมีอยู่บ้างแต่บางครั้งก็กลับไปสร้างปัญหาในกลุ่มคนแรงงานจึงเป็นเหตุผลหลายอย่างที่มักจะถูกกีดกัน

ในส่วนของกลุ่มผู้สนับสนุนประชาธิปไตยในพม่าที่พยายามสร้างความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง นำโดยองชานซูจีนั้น ที่ภายหลังเดินทางมาเยือนประเทศไทยเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา การแสดงความเห็นใจทั้งสองฝ่ายเกี่ยวกับความขัดแย้งที่มีขึ้นในรัฐยะไข่เป็นเรื่องที่ นางองชาน ซูจี ควรจะให้เหตุผลและแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่กลับตรงกันข้ามเมื่อเธอเองบ้ายเบี่ยงที่จะตอบคำถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด อັตลักษณ์ที่แสดงออกของนักสู้เพื่อประชาธิปไตย ในส่วนของกลุ่มประเทศตะวันตกได้แสดงบทบาทเกี่ยวกับชนกลุ่มน้อยโรฮิงยาโดยการกดดันรัฐบาลบังคลาเทศให้เปิดรับผู้ลี้ภัยจากประเทศพม่าเป็นการร้องขอทางด้านมนุษยธรรมที่ต้องการให้ยอมรับได้

ชนกลุ่มน้อยที่อาศัยในแต่ละประเทศบางครั้งก็สร้างผลดีให้กับประเทศนั้น บางประเทศถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเลยก็เคย แตกรณีหากมีการกดดันชนกลุ่มน้อยโรฮิงยาออกจากประเทศพม่า นั้น กรณีที่มีการข่มขืน หญิงสาวชาวพุทธ และมีการตามล่ากัน อาจจะเป็นการสร้างประเด็นของรัฐบาลทหารพม่า ชาวโรฮิงยาในประเทศพม่าแถบจะไม่ได้รับความยุติธรรม ถูกรังแกเอาเปรียบ มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหญิงสาวโรฮิงยาถูกทหารพม่าข่มขืน เหตุการณ์กลับไม่ถูกหยิบยกมาตีแผ่ให้คนรับรูู้

ในระบบการปกครองของประเทศพม่าที่มีรัฐบาลทหารปกป้องดูแลในเรื่องของการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายของประเทศ การเข้าแทรกแซงจากตะวันตกจึงเป็นเรื่องที่มีมานาน สถานิติบัญญัติรัฐบาลทหารพม่าถูกวางเอาไว้บนแท่นสูง การเปลี่ยนแปลงสู่ประชาธิปไตยอาจเป็นไปได้หรือเป็นฝันที่ล่องลอยและในเวลานี้ยังมองไม่เห็น พม่าเป็นประเทศที่อยู่กึ่งกลางระหว่างสองมหาอำนาจแห่งเอเชีย เป็นดุลอำนาจอีกอย่างหนึ่งที่เป็นเรื่องยากที่จะให้ชาติตะวันตกเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ การครอบครองสัมปทานในเรื่องแบบนี้ จีนและอินเดียมีความเชี่ยวชาญไม่แพ้ชาติใดในโลก หากเป็นเช่นนั้นจริง จุดเปลี่ยนแห่งเอเชียกับทรัพยากรที่เรียกได้ว่ามากที่สุดของโลกของพม่าในเวลานี้ การก้าวสู่ประชาธิปไตยเป็นเรื่องที่

หลายประเทศหลายองค์การที่ต้องใช้ความพยายาม ควรทำมากที่สุดในตอนนี้คือการสร้างความปรองดองระหว่าง พี่น้องมุสลิม โรฮิงยา กับ ชาวพุทธในรัฐยะไข่ให้เกิดสันติภาพขึ้นมากที่สุดในประเทศ

.หากจะว่าไปแล้วบังคลาเทศเป็นประเทศที่มีพรมแดนติดกับอินเดีย เนปาล ภูฏาน พม่า มีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมด สิ่งที่รัฐบาลพม่าควรทำคือเรื่องการให้ความเป็นธรรม เป็นที่เข้าใจว่าพรมแดน ฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือที่ติดกับบังคลาเทศ ชนชาวพม่าต้องลี้ภัย สงคราม เศรษฐกิจ เพื่อไปหาสิ่งที่ดีกว่า ในเมื่อการปกครองที่หวงแหนทรัพยากร วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพม่าอาจจะไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ประเทศมีความสวยงาม ในเมืองหลวงที่ทะเลสาบมากถึงสี่แห่ง และมนุษย์เมื่ออาศัยอยู่กับธรรมชาติไม่มีเหตุผลอันใดที่จะบ่งบอกถึงความโลภ ความเห็นแก่ตัว แวดวงอันใสชื่อของคนพมานั้นคือชีวิตที่อยู่แบบพอเพียง หากรัฐบาลทหารให้โอกาสในเรื่องความเท่าเทียมทางสังคมมากกว่านี้ ชนกลุ่มน้อยโรฮิงยาอาจจะมีบทบาทจนถึงปัจจัยสำคัญในอนาคตของประเทศพม่าที่จะเปิดประเทศในอนาคตก็เป็นได้